

Ngày 17 tháng 7 năm 2012

Thông cáo báo chí

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC “BE CHANGE AGENTS 2012” TẠI MIỀN NAM

Tiếp theo thành công của khóa học Be Change Agents 2012 tại Hà Nội tháng 5 vừa qua, Chương trình Be Change Agents 2012- khu vực miền Nam sẽ bắt đầu khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/7/2012. Đây là khóa học trong dự án **“Hãy là tác nhân thay đổi – thúc đẩy nhận thức và hành động của giới trẻ về quản trị tốt và phát triển bền vững ở Việt Nam”** do Viện Rosa Luxemburg Stiftung và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) phối hợp thực hiện. Tại miền Nam, khóa học cùng cộng tác với một số trường Đại học như Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

Với những nội dung thú vị và phương pháp đa dạng tích lũy từ các chương trình xây dựng năng lực lãnh đạo, sau 2 năm thực hiện, Chương trình đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ tới các bạn trẻ trên mọi miền đất nước. Mạng lưới “Be Change Agents” ngày càng rộng khắp, mang đến cảm hứng đổi thay tới hàng trăm sinh viên. Rất nhiều các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa mạng lưới BCA 2011 và BCA 2012 đã được thực hiện trong thời gian vừa qua.

Sau những kiến thức đã được học, trải nghiệm thực tế và chiêm nghiệm sâu sắc về phát triển và thay đổi BCA2012 miền Bắc đã và đang tiếp nối tinh thần nhiệt huyết của BCA 2011. Một bạn đã chia sẻ *“Khóa học BCA đã cung cấp cho tôi những kiến thức về PTBV và chuyến đi thực địa đã giúp tôi hiểu hơn rất nhiều những kiến thức mà tôi đã được học. Chuyến đi này tôi được học từ chính cuộc sống con người nơi đây, học từ chính những lúc trò chuyện cùng người dân tìm hiểu về những nét đẹp trong văn hóa, phong tục tập quán cách sinh hoạt, sản xuất cũng như những khó khăn thiếu thốn ở nơi đây”*.

Tại miền Nam, 41 bạn trẻ đã được lựa chọn đại diện cho 26 trường học, tổ chức thanh niên và sinh viên để tham dự chương trình. Chương trình Be Change Agents 2012 miền Nam hứa hẹn sẽ mang lại cho những “tác nhân đổi thay” tiềm năng này kiến thức mới, trải nghiệm mới. Các bạn trẻ đã sẵn sàng để hiểu và hành động vì sự phát triển bền vững.

Lễ Khai giảng Khóa học BCA2012 tại miền Nam:

- Thời gian: 8h30 sáng ngày thứ Năm, 19/07/2012
- Địa điểm: Trung Tâm Thiết Kế & Nghệ Thuật Quốc Tế ADS
143 Lý Chính Thắng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Mọi thông tin chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thu Lành
Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn)
Email: vietnam.bechangeagents@gmail.com
Tel: 04.3718.5930 - Fax: 04.3718.6494
Website: www.thehebvung.vn